



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้เสร็จสิ้นการตรวจสอบผลการบริหารราชการแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๓		

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการความปลอดภัยและการบริหารงานภาครัฐ (Security and Public Administration Committee) ของรัฐสภาเกาหลีใต้ เสร็จสิ้นการดำเนินการตรวจสอบผลการบริหารราชการแผ่นดิน (National Assembly's audit of state affairs) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการตรวจสอบผลการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัย (Ministry of the Interior and Safety) คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติ (National Fire Agency)

ในปีรัฐสภาได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบผลการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวได้เข้าร่วมชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ตามลำดับ รวมถึงยังมีหน่วยงานของรัฐบาลส่วนกลางอีกจำนวน ๗ แห่ง หน่วยงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐ แห่ง และกองบัญชาการตำรวจภูธร จำนวน ๑๑ แห่ง เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการตรวจสอบผลการบริหารราชการแผ่นดินในปี นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงทำให้คณะกรรมาธิการฯ หลีกเลี่ยงการเดินทางลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐในบางพื้นที่

สำหรับประเด็นสำคัญในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้เน้นย้ำเรื่องความเป็นอิสระของการจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณรายจ่ายแก่ท้องถิ่นให้สามารถนำไปพัฒนา และบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง และเกิดความเท่าเทียม การกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นให้เกิดความสมดุล และการแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรในท้องถิ่นอย่างน่าวิตก ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมทั้งในระดับเขตเมืองและเขตชนบทอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มาของข่าว:	https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addlins.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	